
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที ่11/๒๕๕8 

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๕8  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารส านักงานอธกิารบด ี

 ————————— 
 

รายชื่อกรรมการท่ีมาประชมุ      ต าแหน่ง   

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จ าเนียร  ยศราช    อธิการบด ีประธานกรรมการ 

2. อาจารย์กฤษฎา ภักด ี      รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษาและ 

ศิษย์เกา่สมัพันธ ์

3. อาจารย์รชฏ เชือ้วิโรจน ์     รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนาบุคลากรและ 

กายภาพ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยงยุทธ  ศรีเก่ียวฝั้น   รองอธิการบดีฝา่ยการต่างประเทศ 

5. รองศาสตราจารย ์ดร.วีระพล ทองมา    รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนาเครอืข่าย  

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย    รองอธิการบดีฝา่ยยุทธศาสตร์ 

7. รองศาสตราจารย ์ดร.ศิรพิร กิรติการกุล   รองอธิการบดีฝา่ยวิจัย 

8. อาจารย์อภิชาต ิสวนค ากอง     ผู้ช่วยอธิการบด ี

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สรุัตน์ นักหล่อ    ผู้ช่วยอธิการบด ี

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ทองเลยีน บัวจูม   ผู้ช่วยอธิการบด ี

11. อาจารย ์ดร.ทิพย์สดุา  ตั้งตระกูล    ผู้ช่วยอธิการบด ี

12. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ     ผู้ช่วยอธิการบด ี

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนส าราญ   คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 

14. รองศาสตราจารย์ศรนิทรญ์า  ภักด ี    คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

15. รองศาสตราจารย ์ดร.สทิธิสิน  บวรสมบัต ิ   คณบดีคณะวิศวกรรมและ 

อุตสาหกรรมเกษตร  

16. อาจารยอ์นุวตั เชือ้เยน็     คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว 

17. รองศาสตราจารย ์ดร.ประเสรฐิ  จรรยาสภุาพ   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

18. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สริปิระเสรฐิศิลป์   คณบดีคณะบรหิารธุรกิจ 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชนกันต์ จิตมนสั   รองคณบดีฝา่ยวิชาการและการประกัน 

คุณภาพการศึกษา 

แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมง 

และทรัพยากรทางน้ า 

20. รองศาสตราจารย์จักรภพ  วงศ์ละคร    คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

21. อาจารย์บรรจง สมบูรณชั์ย     คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

และการออกแบบสิง่แวดล้อม 

22. รองศาสตราจารย ์ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ   คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชีพ ชพีอุดม    ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 

เฉลิมพระเกยีรต ิ
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24. อาจารย์อุทยัวรรณ ศรีวชัิย รองผู้อ านวยการฝา่ยบรหิาร 

ยุทธศาสตรแ์ละมาตรฐานการศึกษา 

แทนผู้อ านวยการมหาวิทยาลยัแม่โจ้-

ชุมพร 

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ ์อินทสาร   รองผู้อ านวยการฝา่ยบรกิารวชิาการ

        แทนผู้อ านวยการส านักวจิัยและสง่เสรมิ 

วิชาการการเกษตร 

26. อาจารย ์ดร.ธรรมพร ตนัตรา     รองผู้อ านวยการฝา่ยบรหิาร 

แทนผู้อ านวยการวทิยาลยั 

บรหิารศาสตร์ 

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาตพุงศ์ วาฤทธิ์    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎี    ผู้อ านวยการวทิยาลัยพลังงานทดแทน 

29. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ ์ศรีเงินยวง   ผู้อ านวยการส านักบริหารและ 

พัฒนาวิชาการ 

30. นางอรณา  พิทยากรศิลป ์     ผู้อ านวยการส านักหอสมดุ 

31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอีย้งกุญชร   ประธานสภาคณาจารย ์

32. นางศรีอนงค ์ใคร้มา   ประธานสภาขา้ราชการ พนักงานและ 

ลูกจา้ง 

33. นางสาวณฐัฐินยี์ สินฉิม     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กชพร  ศิรโิภคากิจ   รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร   

        กรรมการและเลขานุการ 

35. นางปราณ ี พันธุ์วุฒ ิ ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ  

36. นางพัชรี ค ารินทร ์      หัวหน้างานประชุม ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการอื่น 

1. รองศาสตราจารย์เพ็ญรตัน์  หงษ์วทิยากร   รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 

2. อาจารยส์ุดเขต สกลุทอง     ผู้ช่วยอธิการบด ี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคิม มูลเมือง    คณบดีคณะศิลปศาสตร ์    
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางกมลวรรณ เปรมเกษม     ที่ปรึกษาอธิการบด ี

2. นางจินดา จันท ี      ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

3. นางสาวนีร เรียนกุนา      ผู้อ านวยการกองคลัง 

4. นายอดิศร สุวรรรณ      นิติกรช านาญการพเิศษ 

        แทนหัวหนา้งานวินยัและนิติการ 
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เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม 

๑. นางธัญทิวา  เผา่ต๊ะใจ       เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2. นางลดัดาวรรณ บ ารุงกาญจน์     เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

3. นางสาวกริยิา  ทิพย์โอสถ     เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เจ้าหน้าที่ประจ าห้องบนัทกึเสียง 

นายชัยรัตน์  จีรวัฒนสกลุ      นักบริหารงานอาคารสถานที ่
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

  เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   

๑.๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
 

สรุปประเด็นการประชุมร่วมกับรองอธกิารบดแีละผู้ช่วยอธกิารบดี เมื่อวันที่ 7  

กรกฎาคม 2558 
 

ตามที่อธิการบดีได้นัดหารือร่วมกับรองอธิการบดีและผู้ ช่วยอธิการบดี เมื่อวันที่  7 

กรกฎาคม 2558 โดยสรุปประเด็นการหารอืได้ ดังนี้ 

1. การสร้างอุโมงค์ทางลอดหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

    ต้องพิจารณาว่าผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบรองให้ชัดเจน โดยคณะท างานควร

ประกอบด้วย กรมทางหลวง เทศบาลแม่โจ้ และหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยร่วมเป็น

ผู้รับผิดชอบรอง ทั้งนี้ ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ รับไปด าเนินการหารือกับผู้เกี่ยวข้อง และการ

รายงานผลความกา้วหน้าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบเป็นระยะ 
 

2. การประเมินผู้อ านวยการกอง ประจ าส านักงานอธกิารบดี 

    1) มีเกณฑ์การประเมินภาระงานตามทฤษฎีและเชิงบริหาร 

    2) ใช้ขอ้มูลย้อนหลัง 3 ปี  

    3) แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม โดยพิจารณาจากผลงานและพฤติกรรม (ความดีและ 

        ความเก่ง) 

- A = ด ี

- B = ปานกลาง 

- C =  ต้องพัฒนา 

    และหลังจากการประเมินจะต้องพิจารณาวิธีการพัฒนารอบต่อไป โดยต้องพยายาม

สนับสนุนการท างานคนในกลุ่ม C ให้มีพัฒนาการขึน้สู่กลุ่ม B และกลุ่ม A ต่อไป 
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3. การประเมินผู้อ านวยการหน่วยงานวิสาหกจิ 

    1) ต้องด าเนินการประเมินผู้อ านวยการหน่วยงานวิสาหกจิทุกหน่วยงาน โดยให้สื่อสารถึง 

Super board และมีการเชื่อมโยงกับคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลฯ  

    2) กรณีที่ผู้อ านวยการหน่วยงานเป็นบุคลากรสายวิชาการ ให้ใช้หลักการบริหารผลงาน

แบบ joint appointment  

    3) การก าหนดคา่ตอบแทนผู้อ านวยการฯ ต้องมีความเหมาะสมและยุติธรรม 
 

4. การส่งรายชื่อบุคลากรดีเด่นจากผู้บริหาร 

    1) ให้เรง่ด าเนินการจัดส่งรายชื่อและรายละเอียดให้กองการเจา้หน้าที่ ภายในวันศุกรท์ี่  

        10 กรกฎาคม 2558  

    2) กรณรีายชื่อดีเด่นที่ส่งมาจากหน่วยงานให้ส่วนกลางตรวจสอบด้วย 

    3) ผู้บรหิารหรอืบุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ ต้องใช้หลักรับผิดรับชอบ 
 

5. การบริหารงานเชิงนโยบาย 

    1) เมื่อพบว่าในหน่วยงานมีบุคลากรที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และภาระงานที่ได้รับ

มอบหมาย ผู้บังคับบัญชาต้องใช้หลักธรรมาภิบาลในการตักเตือน และหากบุคลากรดังกล่าวไม่มีการปรับตัว

หรอืพัฒนาให้พจิารณาด าเนินการตามระเบียบจรรยาบรรณ 

    2) ควรพจิารณายกย่องและให้รางวัลกับคนดี คนเก่ง คนที่สรา้งผลงานและชื่อเสียงให้กับ

มหาวิทยาลัย 
 

6. การต่ออายุราชการ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

    1) ให้จัดท าแผนอัตราก าลงัระดบัหลกัสูตร และในส่วนของคณะให้ด าเนนิการ 2 คณะ คอื 

คณะสัตวศาสตรฯ์ และคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยก าหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 

เพื่อให้สามารถเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยได้ทันในวันที่ 30 สิงหาคม 2558 

    ทั้งนี ้ให้มีการด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังระดับหลักสูตรของคณะอื่น ๆ ควบคูไ่ปด้วย 

    2) นโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการต่ออายุราชการ 

      - บรบิทแม่โจ้ ความดี ความเก่ง ให้สอดคล้องกับ กพอ.  

  - หลักสูตรขาดคน แต่หากคนไม่มีคุณภาพก็ไม่ควรต่ออายุราชการ 

  - หากไม่ต่ออายุราชการ จะมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยหรอืไม่ อย่างไร  

  - หลักสูตรมีบุคลากรจ านวนมากแล้ว แต่คนที่ขอต่ออายุราชการมี 

   ความสามารถ ต้องพิจารณา 

   - คนดีต้องได้รับการยกย่องระดับใด ต้องใช้ภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์ เช่น 

การสอน การวจิัยและนวัตกรรม การบรกิารวชิาการ และด้านศิลปวัฒนธรรม 

      3) การประเมินผลงานรายปี  

   - เป็นไปตาม กพอ. 

   - ตามบรบิทของมหาวิทยาลัย 
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       ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ                                       

รองอธิการบดีฝา่ยยุทธศาสตร ์และทีมงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแล้ว โดยให้แต่งตั้งคณะท างาน ดังนี้ 

      1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครอืข่าย   ประธานคณะท างาน 

      2. รองอธิการบดีฝา่ยยุทธศาสตร์   คณะท างาน 

      3. รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ    คณะท างาน 

      4. ผู ้ช่วยอธิการดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) คณะท างาน 

      5. ผูช่้วยอธิการบดี (อาจารย์สุดเขต สกุลทอง) คณะท างาน 

      6. รองผู้อ านวยการส านักบริหารฯ ฝ่ายวิชาการ  คณะท างาน 

      7. นางธัญลักษณ ์อารยพิทยา    คณะท างาน 

      8. ผู้อ านวยการกองการเจา้หน้าที่   เลขานุการ 

      ทั้งนี ้ให้ผูเ้ก่ียวข้องจากคณะสัตวศาสตรฯ์ และคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมให้ขอ้มูล 
 

  7. หลักสูตรนิติศาสตร ์

      มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการร่วมกับ

ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผู้อ านวยการส านักบริหารฯ  ผู้อ านวยการวิทยาลัย

บรหิารศาสตร ์ คณบดีคณะบรหิารธุรกิจ  และผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย 

      โดยให้สรุปผลการหารอืเสนอคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามล าดับ 
 

  8. การสื่อสารในองค์กร    

    มอบหมายให้ที่ปรึกษาอธิการบดี (นางกมลวรรณ เปรมเกษม) บรรยาย สื่อสารด้าน

ยุทธศาสตร์ทั้ งระบบให้กับหน่วยงานทั้ งในและนอกในทุ กโอกาส ทั้ งนี้  ให้ประสานเชื่อมโยงกับ                                      

งานประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสม 
 

9. การอบรมผู้บริหารระดับสูง   

- งาน 

 - ปลีะกี่คน คุณสมบัติอย่างไร ต้องก าหนด 

 - ส่งเรื่องหลักสูตรไปที่คณะ 

 - คณะส่งชื่อมาส่วนกลาง ที่ประชุมรองฯ / กบม. พิจารณา 

- เงิน 

 - ปีนี้ยังไม่มี แต่ปี 59 มีเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรบ้าง 

 - เงินคณะ 

 - เงินส่วนตัว ยืดหยุ่นได้ 

- กรณีคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงฯ (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  

   มนเทียรอาสน์) 

 - ต้องหารือกันให้ชัดเจน ทั้งเรื่อง งาน เงิน คน 

 - มอบหมายให้รองฯ พัฒนาบุคลากรและกายภาพ รองฯ ยุทธศาสตร์ 

   รองฯ พัฒนานักศึกษา  และรองฯ บรหิาร น าไปพิจารณาด าเนินการ 
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เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ และจากการปฏิบัติในการอบรม

ผู้บริหารระดับสูงที่ผ่านมาจะมีในระดับรองอธิการบดี โดยใช้งบประมาณจากส่วนกลาง  ในระดับคณบดี เมื่อปี 

2558 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์ใช้งบประมาณของคณะฯ  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องส าคัญ ต้องวางหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน โดยเน้นเรื่องงาน 

เงิน คน ดังนี้ 

1. งาน  ต้องมีคุณสมบัติ อย่างไร เชน่ การอบรมหลักสูตร นบม. นบส. เป็นต้น 

2. งบประมาณ อาจมาจาก 3 ส่วน คือ ๑) งบประมาณจากส่วนกลางมหาวิทยาลัย ๒) 

งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด ๓) งบประมาณส่วนตัว  

3. คน ต้องก าหนดคุณสมบัติและจ านวนผู้อบรมกี่คน/ปี มีคุณสมบัติอย่างไร ให้ทุกคณะเสนอ

ชื่อให้ส่วนกลาง (กองการเจ้าหน้าที่) รวบรวมรายชื่อเสนอคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ และ

คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลฯ พิจารณา 

โดยทั้ง 3 ส่วนดังกล่าวต้องมีการหารือพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ รวมถึงการวางแผน

งบประมาณให้สอดคล้องกัน 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบในหลักการให้ยืมเงินทดรองราชการมหาวิทยาลัยด าเนินการไปก่อน เมื่อได้รับ

การจัดสรรงบประมาณแล้วให้น ามาคนืมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อให้มีหลักเกณฑ์กลางถอืปฏิบัติอย่างครอบคลุม ทั้ง งาน งบประมาณ และบุคคล   

- ด้านพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและ

กายภาพ และผู้อ านวยการกองการเจา้หน้าที่ 

- ด้านแหล่งงบประมาณและแผนงบประมาณ มอบให้ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และ

กองแผนงาน  

ทั้งนี้ ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งสองด้านร่วมหารือก าหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมทุกด้าน และเสนอ

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป (วันที่ 11 สิงหาคม 2558) 
 

10. อาคาร Wet Lab  

มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการติดตามเรื่อง และ

เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการวางแผนและพิจารณางบประมาณฯ เพื่อผลักดันเรื่องดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมและ

เป็นไปตามยุทธศาสตรแ์ละนโยบายของมหาวิทยาลัย  
 

ที่ประชุมรับทราบ และให้ผูเ้ก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมายพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจง้เพื่อทราบ 
 

1.2.1 รับทราบก าหนดการจัดโครงการ/กิจกรรม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

   1) กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 

   2) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี  

   3) กฐนิมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
 

ด้วยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้เสนอก าหนดการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ในเดือน

กรกฎาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน 2558 เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ 

กิจกรรม ก าหนดวันจัดกจิกรรม สถานที ่

1. กจิกรรมแห่เทียนพรรษา วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 วัดวิเวกวนาราม ต าบลป่าไผ่ อ าเภอ

สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

2. กจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ  

    12 สิงหามหาราชินี 

วันจันทรท์ี่ 10 สิงหาคม 2558  ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

3. กฐินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 วัดท่าศาลา ต าบลทาสบเส้า อ าเภอ                        

แม่ทา จังหวัดล าพูน 
 

ที่ประชุมรับทราบก าหนดการ และมีมติให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมด าเนินการปรับแก้ไข

ก าหนดการกิจกรรมแห่เทยีนพรรษา โดยให้เลื่อนก าหนดการออกเดินทาง จาก 13.30 น. เป็น 15.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/๒๕๕8 

     เมื่อวันที่ 24 มิถนุายน ๒๕๕8  
 

  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไมม่ีการแกไ้ข 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพือ่พิจารณาทักท้วง 
 

  - ไม่ม ี– 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่พิจารณา 
 

4.๑(๑) พิจารณาการขอปดิหลักสูตรปัจจุบันในแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศกึษา  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 2 หลักสูตร  
 

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 22 

เมษายน 2558 ได้พจิารณาการขอปิดหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารจัดการธุรกิจปศุสัตว์ ระดับ

ปริญญาโท คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)                
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2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

โดยที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้วา่ การปิดหลักสูตรควรมีการวิเคราะห์ขอ้มูล ภาระงาน 

มีหลักการ เหตุผล ข้อดี ข้อเสีย ให้ชัดเจน รวมถึงการบริหารจัดการหรือผลกระทบหลังจากการปิดหลักสูตร 

ว่าดีหรอืไม่ อย่างไร เสนอคณะกรรมการบรหิารฯ พจิารณา กอ่นเสนอสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมจึงมีมติ ดังนี้ 

1. ให้คณะสัตวศาสตรฯ์ และคณะวิศวกรรมฯ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และ

เสนอคณะกรรมการบรหิารฯ พิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 

2. ให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มการขอปิดหลักสูตร                                            

โดยก าหนดหลักเกณฑ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ เพื่อใช้เป็นแบบฟอร์มกลางของ

มหาวิทยาลัย 
 

ในการนี้ ทัง้ 2 คณะฯ ไดด้ าเนินการจัดท าขอ้มลูตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารฯ 

เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชมุพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  

หลักการและเหตุผลในการขอปิดหลักสูตร 

1) ด้านอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ปัจจุบันหลักสูตร “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว” มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพียง 2 คน                          

โดยที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมฯ จ าเป็นต้องยืมอาจารย์จากคณะอื่น จ านวน 3 ท่าน เพื่อมาเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร และสอนในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันคณะต่างๆ ได้เปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น                                             

การที่คณะวิศวกรรมฯ จะขอยืมอาจารย์จากคณะอื่นมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 ท่าน  นั้น                                  

จึงไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากอาจารย์มีภาระงานสอนมากขึ้นจนท าให้ไม่สามารถมาเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตร และสอนในหลักสูตรดังกล่าวได้ 

2) ด้านนักศึกษา 

    2 .1  จ านวนน ัก เร ียนที ่สน ใจเข้า เร ียนในหล ักส ูตรด ังกล ่าวม ีจ านวนน ้อยมาก                                     

เพียงปีละ 2- 3 คน และเมื่อศึกษาข้อมูลจากหลักสูตรที่คล้ายคลึงกันของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็พบว่า                      

มีสถานการณเ์ดียวกัน คอื มีนักศึกษาเรียนสาขาดังกล่าวจ านวนน้อยเช่นกัน 

    2.2 นักศึกษาปัจจุบัน มีจ านวน ทั้งหมด 2 คน ได้ลาออกจากการเป็นนักศึกษาแล้ว จึงท าให้

ไม่มีนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรดังกล่าว  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวมีภาระงานอย่างไร หรอืสังกัดหลักสูตรใด 

หลังจากท่ีปิดหลักสูตร 

เมื่อมีการปิดหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ระดับปริญญาโทแล้ว จะมี

การจัดท าหลักสูตรใหม่ คือ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และเสนอขอบรรจุหลักสูตร

ใหม่ดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาฯ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม รวมถึง กรอบอัตราก าลังที่ได้รับ

การจัดสรรเพิ่มเติมนั้น จะมีการปรับมาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะขอเปิดใหม่นี้ ซึ่งการขอเปิดหลักสูตร

ใหม่นี้ได้มีการพัฒนาเนื้อหาในการเรียนการสอน โดยการเพิ่มเติมเนื้อหาให้มีความทันสมัยและดึงดูดความสนใจ

ของผู้เรียนมากขึ้น เช่น ด้านโลจิสติกส์, ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) การจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
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สมัยใหม่ (เช่น Carbon footprint, Water footprint ฯลฯ) และด าเนินการขอบรรจุหลักสูตรใหม่ดังกล่าว ไว้ใน

แผนพัฒนาการศึกษาฯ ต่อไป  
 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  

หลักการและเหตุผลในการขอปิดหลักสูตร 

เนื่องด้วยหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 

2 ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา ปรากฏว่ามีจ านวยผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาน้อยกว่าแผนการรับนักศึกษา                         

จึงไม่สามารถท าการเปิดการเรยีนการสอนได้ ประกอบกับมีการเปิดหลักสูตรในสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกันภายใน

มหาวิทยาลัย จึงส่งผลให้ไม่มีผูส้นใจเขา้สมัครศึกษาในหลักสูตรนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวมีภาระงานอย่างไร หรือสังกัดหลักสูตรใด 

หลังจากท่ีปิดหลักสูตร มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน ดังนี้ 

    รายชื่อ          หลักสูตรท่ีสังกัด 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย เมฆบังวัน  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

       และเทคโนโลยีการอาหาร 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สรวมศิริ   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

  การตรวจสอบว่ามีนักศึกษาคงเหลือในหลักสูตรดังกล่าวหรือไม่ และจะมีวิธกีารดูแล 

อย่างไร 

ไม่มีนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ตั้งแต่เปิดรับสมัคร จึงไม่มีนักศึกษาคงเหลือใน             

หลักสูตรฯ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร ตามที่เสนอ และให้

น าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตรแ์ละพัฒนามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับ 

 

๒) พิจารณาการขอบรรจุหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

    เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

ตามที่คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้เสนอขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว นั้น ในการนี้ จึงได้เสนอขอบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาเนื้อหามาจากหลักสูตรที่ขอปิดดังกล่าว โดยมีสรุปสาระส าคัญ 

ดังนี้ 
 



 ๑๐ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเก่ียว 

**หมายเหตุ เป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจากหลักสูตร เทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว ซึ่งขอเปิดหลักสูตร โดยได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย 

และมีความน่าสนใจมากขึน้  

2. วัตถุประสงค ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาการจัดการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว         

ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาการผลิต และการจัดการผลผลิตทางการ

เกษตรให้ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณภาพ                                     

ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมผู้บริโภค  

3. ปีการศึกษาที่จะเปิดรับ   

    นักศึกษา 

ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

4. กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต , วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต , 

เทคโนโลยีบัณฑิต หรอืเทียบเท่า  

5. คู่แขง่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

6. อาชีพท่ีรองรับ  นักธุรกจิ, บรษิัทเอกชน, อาจารย์, นักวจิัย  

7. ประโยชน์ของหลักสูตร  การพัฒนาการผลิต และการจัดการผลผลิตทางการเกษตร 

ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณภาพ ซึ่งเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อสังคมผู้บริโภค  

8. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีอาจารย์ 4 คน และอีก 1 คน จะมีการประสานขอยืมอาจารย์จาก

คณะที่เกี่ยวข้อง  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

1. ในกรณีมีการขอเปิดหลักสูตรใหม่ทดแทนหลักสูตรเดิมที่ขอปิดไปนั้น ควรพิจารณา                         

อย่างละเอียดรอบคอบว่า หลักสูตรใหม่จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร ลักษณะของหลักสูตรมีจุดเด่นที่สามารถ

ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้หรอืไม่ รวมถงึควรวิเคราะห์ช่ือหลักสูตรให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม 

2. เพื่อให้การพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอขอปิดและการเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ใน

แผนพัฒนาการศึกษาฯ มีความละเอียดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรพิจารณาปรับเส้นทางการพิจารณา

ตามล าดับ ดังนี ้คณะกรรมการวิชาการ  คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย  คณะกรรมการวิเคราะห์หลักสูตรฯ  

และคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 



 ๑๑ 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. ให้คณะวิศวกรรมฯ น าข้อเสนอแนะข้อ 1 ไปพิจารณาทบทวนอย่างละเอียดรอบคอบ                       

อีกครั้งหนึ่ง และสรุปผลเสนอคณะกรมการบริหารฯ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 13/2558 วันพุธที่ 11 

สิงหาคม 2558 

2. มอบให้รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ และส านักบริหารฯ น าข้อเสนอแนะข้อ 2 ไปพิจารณา 
 

4.2 พิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วา่ด้วยการใช้จ่ายเงนิอุดหนุนทั่วไป  

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัดเชยีงใหม่ พ.ศ. ....  
 

ตามที่คณะท างานร่างระเบียบโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ 

ได้เสนอ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม

อาหารอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2558                                       

เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ตามที่เสนอ 

ทั้งนี ้ให้ส านักวจิัยฯ ปรับแก้ไขรายละเอียดกอ่นเสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 

1. ให้เพิ่มองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรหิารโครงการไว้ในระเบียบ 

2. ให้ตัดข้อความในประกาศฯ หน้าที่  1 ค าว่า “ที่ปรึกษาโครงการ” หมายความว่า 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความช านาญ หรือความสามารถเฉพาะทาง ซึ่งท าหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นทางวิชาการ                                      

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ออก เนื่องจากไม่มีขอ้ก าหนดภารกิจหรอืกิจกรรมตามระเบียบ  
 

ส านักวิจัยฯ ได้ด าเนินการปรับแก้ไข “ร่าง” ระเบียบฯ ตามมติคณะกรรมการเงินรายได้

เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ตามที่ เสนอ และให้น าเสนอ

คณะกรรมการร่างระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย พิจารณาก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
  

4.3 พิจารณารายชื่อเพื่อแตง่ตั้งเป็นคณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการสภาคณาจารย์ 

จากคณาจารย์ประจ าคณะผลิตกรรมการเกษตร แทนต าแหน่งที่วา่ง 
 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภา

คณาจารย์ ประกาศ ณ วันที่  17 กันยายน พ.ศ. 2557 ได้ แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ                            

เป็นกรรมการสภาคณาจารย์จากคณาจารย์ประจ าคณะผลิตกรรมการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม                            

พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ ได้ขอลาออกจากการเป็ น

กรรมการสภาคณาจารย์เนื่องจากได้รับแต่งตั้งเป็นรองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรฝ่ายวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา จึงท าให้ต าแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์จากคณาจารย์ประจ าคณะผลิตกรรมการ

เกษตรว่างลงก่อนครบวาระ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ว่าด้วยสภาคณาจารย์                                          

พ.ศ. ๒๕๕๖  

 

 



 ๑๒ 

 

- ข้อ ๑๕ ที่ก าหนดไว้ว่า “ถ้าต าแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์ ว่างลงก่อนครบวาระ                                            

ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่ งว่างลง โดยใช้วิธีการ

เลือกตั้งตามข้อ ๑๔ โดยอนุโลม และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งซ่อมอยู่ในวาระได้เท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของ

กรรมการที่ตนแทน” และ 

- ข้อ ๑๒ ที่ก าหนดไว้ว่า “ก่อนที่วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภาคณาจารย์                         

จะสิน้สุดลงไม่น้อยกวา่หกสิบวัน ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกอบด้วย 

๑) รองอธิการบดีที่อธิการบดมีอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 

๒) คณบดี หรอืหัวหน้าหน่วยงานที่เรยีกช่ืออย่างอื่น เป็นกรรมการ 

    ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยการเสนอชื่อจาก 

    คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย จ านวนสี่คน  

๓) หัวหน้างานสภาคณาจารย์ กองกลาง  เป็นเลขานุการ 
 

งานสภาคณาจารย์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเลือกตั้ง

กรรมการสภาคณาจารย์ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์แทนต าแหน่ง                      

ที่วา่ง ดังนี้ 

    1) รองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร    ประธานกรรมการ 

    2) คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร   กรรมการ 

    3) ผู้อ านวยการส านักหอสมุด    กรรมการ 

    4) คณบดีคณะศิลปศาสตร์    กรรมการ 

    5) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละ  กรรมการ 

        การออกแบบสิ่งแวดล้อม     

    6) หัวหน้างานสภาคณาจารย์ กองกลาง  เลขานุการ 

2. ให้งานสภาคณาจารย์ กองกลาง ด าเนินการต่อไป 

4.4 พิจารณาอนุมัติปรญิญาแกผู่้ส าเร็จการศึกษา 
 

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครัง้ที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๒ ได้มี

มติมอบอ านาจการอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาให้นายกสภามหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณา                     

ให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แล้วรายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

รับทราบ นั้น 

 

 

 

 
 



 ๑๓ 

 

  ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ แจ้งว่า มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาครบหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาโท ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 จ านวนทั้ งสิ้น  14 คน                                             

ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุล ชื่อปริญญา จากส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ และผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม

ด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 14 

คน ตามที่เสนอ ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และส่งให้ส านักงานสภาฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัติ 
 

4.5 พิจารณามตคิณะกรรมการเงินรายได้ จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
 

 1) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ก าหนดอตัราทุนสนับสนุน 

    การเผยแพร่ผลงานวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ตามที่คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม คร้ังที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

ได้พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์

ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ              

ให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท า “รา่ง” ระเบียบกลางของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดอัตราตามที่ประชุม Dean Forum 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2558 ให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
 

ประเภทผลงานของนักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

จ านวนเงนิที่สนับสนุน 

ปริญญาเอก ปริญญาโท 

1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์  ที่มีการน าเสนอในการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและได้รับการตีพิมพ์               

ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือบทความวิจั ยฉบับสมบู รณที่ ได้ รับการตีพิ มพ์             

ในวารสารนานาชาติที่ ไม่อยู่ ในประกาศของ กกอ .                           

แต่สถาบันน าเสนอสภาฯ เพื่ออนุมัติ 

ไม่เกนิ 2,400 บาท/

ชิน้งาน 

ไม่เกนิ 2,400 บาท/

ชิน้งาน 

2. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ ได้ รับการตีพิมพ์ ใน

วารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2) 

ไม่เกนิ 3,600 บาท/

ชิน้งาน 

ไม่เกนิ 3,600 บาท/

ชิน้งาน 

3. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล นอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก .พ .อ . หรือระ เบี ยบคณ ะกรรมการการ

อุ ด ม ศึ ก ษ า  พ .ศ . 2 5 5 6  ห รื อ มี ก า ร ตี พิ ม พ์ ใน

วารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 1) 

ไม่เกนิ 4,800 บาท/

ชิน้งาน 

ไม่เกนิ 4,800 บาท/

ชิน้งาน 



 ๑๔ 

 

ประเภทผลงานของนักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

จ านวนเงนิที่สนับสนุน 

ปริญญาเอก ปริญญาโท 

4. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ ได้ รับการตีพิมพ์ ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ .อ . หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงาน

วิชาการ พ.ศ. 2556 

ไม่เกนิ 6,000 บาท/

ชิน้งาน 

ไม่เกนิ 6,000 บาท/

ชิน้งาน 

 

กองคลังได้ด าเนินการจัดท า “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องก าหนดอัตราทุน

สนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เสนอคณะกรรมการเงินรายได้ ในการ

ประชุม ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบ “ร่าง” 

ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม

ด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

1. ควรพิจารณาหลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ให้เป็นระบบว่า                                               

ในแต่ละปีใช้งบประมาณจ านวนเท่าใด  และใช้งบประมาณจากแหล่งใดบ้าง เช่น กองทุนวิจัย งบประมาณของ

บัณฑติวิทยาลัย งบประมาณต้นสังกัด หรอืกองทุนพัฒนาการศึกษา เป็นต้น 

2. ควรพิจารณาก าหนดสัดส่วนของรายได้จากการตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้กับคณาจารย์                              

ให้ชัดเจน  

3. ควรแต่งตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับกองทุน

วิชาการให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึน้  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ 

ตรวจสอบความถูกต้องกอ่นเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 

2. ให้กองคลังน าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 
 

2) “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ฉบบัที่ 2) 
 

ตามที่กองคลัง ได้ด าเนินการปรับแก้ไขข้อความในข้อที่ 5 ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุม เพื่อให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้ น โดยได้จัดท าเป็น “ร่าง” 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุม (ฉบับที่ 2)  เสนอที่ประชุมพิจารณา โดยมี

รายละเอียดในการแก้ไข ดังนี้ 

 

 



 ๑๕ 

 

ประกาศฯ ค่าใช้จ่ายในการประชุม “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลยัแม่โจ้  

เรื่อง คา่ใช้จา่ยในการประชมุ (ฉบับที่ 2) 

ข้อ 5 การขอก าหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและ

คา่ตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการ ให้เสนออนุมัติโดยระบุ

ภารกิจของคณะกรรมการให้ ชัดเจน ตลอดจนเสนอ

แผนการประชุมตลอดปีงบประมาณ เสนอผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการเงินรายได้ และคณะกรรมการ

บรหิารมหาวิทยาลัย ตามล าดับ ทั้งนี ้ยกเว้นคณะกรรมการ

หรือที่ปรึกษาคณะกรรมการตาม (๔) ให้ได้รับเบี้ยประชุม

หรือค่าตอบแทนเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มีภารกิจตาม

ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย 

ข้อ 5 การขอก าหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและ

คา่ตอบแทนที่ปรกึษาคณะกรรมการ ให้เสนออนุมัติโดย

ระบุภารกจิของคณะกรรมการให้ชัดเจน ตลอดจนเสนอ

แผนการประชุมตลอดปีงบประมาณเสนอผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการเงินรายได้ ทั้งนี้ ยกเว้น

คณะกรรมการหรอืที่ปรึกษาคณะกรรมการตาม (๔) ให้

ได้รับเบีย้ประชุมหรอืค่าตอบแทนเมื่อได้รับการแต่งตัง้ให้

มีภารกจิตามยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย 

(ตัดค าว่า “และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ตามล าดับ” ออก) 

 

  ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

  1. ควรพิจารณาทบทวนอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้มีความ

เหมาะสม โดยให้พิจารณาจากบริบทและภารกิจของคณะกรรมการชุดนั้น ๆ เป็นหลัก เช่น คณะกรรมการ

อุทธรณแ์ละร้องทุกขป์ระจ ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการสภาคณาจารย์ เป็นต้น 

  2. ควรพิจารณาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าที่พักแบบเหมาจ่าย ในการเดินทางไปศึกษาอบรม

ด้วย 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ 

ตรวจสอบความถูกต้องกอ่นเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 

2. ให้คณะกรรมการเงินรายได้น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา และสรุปผลเสนอ

คณะกรรมการบรหิารฯ พิจารณาในการประชุมวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2558 
 

4.6 พิจารณาประเด็นจากคณะกรรมการวางแผนและบรหิารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัย ในการประชมุ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 
 

ตามที่คณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ในการประชุม                    

ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ได้หารือร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ นั้น ที่ปรึกษาอธิการบดี 

(นางกมลวรรณ เปรมเกษม) ได้สรุปประเด็นส าคัญเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้ 

   

 

 

 



 ๑๖ 

 

  1. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีได้รับจัดสรร 

      เบื้องต้น 

      1.1 ในงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร ทั้งสิ้น 1.309  ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 14.61  โดยเพิ่มขึ้นในส่วนของงบลงทุนร้อยละ 41.44 โดยเป็นโครงการก่อสร้างใหม่ 1 โครงการ 

คือ หอพักนักศึกษา ครุภัณฑ์ประจ าอาคาร 80 ปี และโครงการเดิมอีก 2 รายการ คือ อาคารพลังงาน และ

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน จึงมอบหมายให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด าเนินการและบูรณาการกับหน่วยงาน                   

ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ  

      1.2  ให้รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์เตรียมการของบลงทุนในปีงบประมาณ 2560-

2561 เพื่อให้มีความพร้อมทั้งด้านแบบ และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อาคาร โดยมอบหมายให้

งานวิจัยสถาบันกองแผนงานเป็นเจ้าภาพหลัก  

      1.3 ส าหรับคลัสเตอรน์านาชาติ ควรมีการจัดท าแผนยุทธศาสตรท์ี่ชัดเจน และหาข้อสรุป

เกี่ยวกับการก่อสร้างว่าจะสร้างอาคารใหม่ หรือ ปรับปรุงกลุ่มอาคารเดิมที่มีอยู่  เมื่อได้ข้อสรุปแล้วควรหา

แนวทางสื่อสารกับส านักงบประมาณ เช่น เดินทางไปขอหารือกับส านักงบประมาณ หรือเชิญส านัก

งบประมาณมาดูงานมหาวิทยาลัยแล้วน าเสนอแผนพัฒนาที่ชัดเจน 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ที่ ได้รับจัดสรรเบื้องต้น และให้รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน และผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

2. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 

    งบประมาณ พ.ศ.2557 และผลการส ารวจความพึงพอใจของ กพร.ส ำรวจ 

    โดยสถำบันวิจัยและให้ค ำปรึกษำแห่ง มธ. 

    2.1 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2557 กพร. ได้แจ้งผล ได้ 4.1459 ในระดับพอใจ  ซึ่งพบว่า ยังมีผลการด าเนินบางส่วน

ที่ยังต้องเร่งพัฒนาให้ดียิ่งขีน้ เช่น ด้านการวิจัย และการประหยัดพลังงาน ขอให้รองอธิการบดีและหน่วยงานที่

เก่ียวข้องจัดท าแผนพัฒนา และผลักดันให้ดียิ่งขึ้น 

    2.2 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ คะแนนที่ได้ 4.1060 ซึ่งมหาวิทยาลัย

และคณะ ควรหาแนวทางพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นที่พอใจของผู้ใช้บัณฑิตให้มากยิ่งขึ้น โดยอาจ

พิจารณาพัฒนา ปรับปรุงจากผลการประเมินที่คะแนนยังน้อย เช่น ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น

อย่างเหมาะสม (3.7600) ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (3.9200) และความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน 

มีสัมมาคารวะ (3.9200) 

    2.3 ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้  คะแนนที่ได้ 

2.8760 (74.38%) ซึ่งมหาวิทยาลัยและคณะ ควรหาแนวทางพัฒนากระบวนการจัดการเรียน                 

การสอน ปัจจัยสนับสนุนและการให้บรกิารด้านวิชาการและด้านบรกิารทั่วไปให้ดียิ่งขึน้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับ

ความสะดวก อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมและเพียง อันจะส่งผลต่อคุณภาพและความพึงพอใจของ

บัณฑิตต่อมหาวิทยาลัย โดยอาจน าผลที่ยังมีคะแนนน้อย น ามาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น อาทิ การจัดกิจกรรมเสริม



 ๑๗ 

 

หลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น  การไปทัศนศึกษาหรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น 

(70.71) ความสามารถในการถา่ยทอดความรูข้องอาจารย์ (77.51) ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของ

อุปกรณ์ฯ (71.48) ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน (71.88) การให้บริการของ 

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (70.85) ความเพียงพอ/ทันสมัย/เพียงพอของอุป กรณ์ในห้องปฏิบัติการ (เฉลี่ย 

72.66) ความเพียงพอของสื่ออุปกรณ์ที่ ให้บริการของห้องสมุด (72.95) การให้บริการด้านระบบงาน

ทะเบียน (66.30) การให้บริการด้านสุขภาพอนามัย (70.23) การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร (71.07) 

และการควบคุมการจ าหน่ายอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม (72.95) 
 

ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินฯ โดยมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้วา่ ตามข้อเสนอแนะจากการ

ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากเรื่องความสะดวกสบายในการเรียนแล้ว 

นักศึกษายังให้ข้อเสนอแนะในด้านแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และด้านวิชาการต่าง ๆ  เช่น 

หลายคณะยังขาดแคลนห้องเรียนและครุภัณฑ์การเรียนการสอน ดังนั้น ควรเร่งด าเนินการเกี่ยวกับการ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนการสอนในแต่ละอาคาร 
 

  3. การพิจารณาการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ที่ประชุมตั้งข้อสังเกต ดังนี้ 

     3.1 รายการที่ขอส่วนใหญ่เป็นงานตามภารกิจประจ า แสดงให้เห็นถึงการวางแผน                  

ที่ขาดประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ก าหนดเกณฑ์การขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม

ว่าควรจะก าหนดว่าให้ขอได้ไม่เกนิรอ้ยละเท่าไหรข่องงบประมาณที่ได้รับ  

      3.2 การบ ารุงรักษาอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค เห็นควรให้รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ ร่วมกับกองอาคารและสถานที่  กองสวัสดิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เช่น หอพักนักศึกษา โรงอาคาร สระว่ายน้ า รวมทั้งบ้านพักอธิการบดี จัดท าแผน 4-5 ปีและแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปี  รวมทั้งสร้างระเบียบ หรือประกาศการใช้ประโยชน์ และก าหนดอัตราการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม 

ตามประเภท โดยอาจมีทั้งยกเว้น /ครึ่งราคา/เต็มราคา เพื่อให้มีงบประมาณส าหรับบ ารุงรักษาและบริหาร

จัดการทรัพยากรต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

      3.3 บ้านพักอธิการบดี มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ  และ                                        

กองอาคารฯ ปรับปรุง จัดหาอุปกรณ์เคร่ืองครัว แม่บ้าน  เพื่อเป็นบ้านพักรับรองทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

      3.4 ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระยะ

ห้าปีทุกระดับให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถวางแผนงบประมาณได้ชัดเจนต่อไป เช่น การอบรม นบม. นบก. เป็นต้น 

รวมทั้งก าหนดเกณฑ์การจัดสรรและสนับสนุนให้เหมาะสมต่อไป 

      3.4 มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และส านักวิจัยฯ ร่วมกับผู้บริหาร/หน่วยงาน                          

ที่เกี่ยวข้องก าหนดระเบียบ หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์การด าเนินการเก่ียวกับทุนการศึกษาวิจัยในลักษณะ 

Matching Fund โดยพิจารณาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้ง IN CASH /IN KIND โดยก าหนดสัดส่วนการสมทบของ

มหาวิทยาลัย/หน่วยงานต้นสังกัด ที่ชัดเจนในอัตราที่เหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหาการด าเนินงานที่ก่อให้เกิด

ภาระผูกพันกับหน่วยงานภายนอกไปกอ่น  โดยจัดท าแผนการด าเนินงาน/การใช้จา่ยของงาน/โครงการเกี่ยวกับ 

Matching Fund ทั้งระยะ 4-5 ปี และรายปีเพื่อประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และขอตั้ง

งบประมาณรายปี 



 ๑๘ 

 

     3.5 เห็นควรให้จัดท าการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในวันที่  17 -18 

สิงหาคม 2558 เพื่อก าหนดศักยภาพมหาวิทยาลัย และยืนยันยุทธศาสตร์ และสามารถแปลงแผนสู่การ

ปฏิบัติที่ชัดเจน 

      3.6 มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์/ฝ่ายบริหาร กองแผนงาน กองคลัง  และ

ทุกกองในส านักงานอธกิารบดี จัดท าฐานข้อมูลงาน คน เงินของทุกหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อประกอบการหารอื

รว่มกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามที่เสนอ 

โดยมขี้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้ 

  1. การวางแผนการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณต้องมีการจัดล าดับความส าคัญ 

ผู้บริหารต้องศึกษารายละเอียดเรื่องงบประมาณให้รอบคอบ โดยพิจารณาแนวทางการลดค่าใช้จ่ายของ

หน่วยงาน เช่น การวางแผนก่อนการลงทุน  การใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย  การให้ความ

ร่วมมือในการประหยัดพลังงานทุกด้าน ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นผลที่ชัดเจน ต้องมีการก าหนดเป้าหมายและ                                  

การติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

  2. ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการของบประมาณเพิ่มเติมไว้ชัดเจนแล้ว              

โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวินิจฉัยรายละเอียดให้ละเอียดรอบคอบ  แต่ทั้งนี ้

เนื่องจากการด าเนินการในบางเรื่องที่เป็นกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนแต่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการ

ด าเนินงาน ให้มีการปรับแผนหรอืยืดหยุ่นตามความเหมาะสม   
   

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเชิงนโยบาย 
 

5.1 “ร่าง” ประมาณการงบประมาณเงนิรายได้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558  

(ปรับครั้งที่ 3) 
 

เพื่อให้การบริหารงบประมาณเงินรายได้เป็นปัจจุบัน จึงขอปรับปรุงงบประมาณเงินรายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปรับครั้งที่ 3) ปรับเพิ่มรายรับ จ านวนทั้งสิ้น 4,491,800 บาท                                     

(สี่ล้านสี่แสนเก้าหม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) จากคา่ธรรมเนียมการศึกษา  
 

และตามที่นโยบายการจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้ตั้ง

จ่ายได้ร้อยละ 90 ของรายรับเพื่อเป็นการประกันความเสี่ยง ดังนั้น จึงปรับรายจ่าย จ านวน 4,042,600 

บาท (สี่ล้านสี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยจ าแนกรายละเอียดได้ ดังนี้ 

1. งบด าเนินงาน    2,277,680 บาท 

2. งบลงทุน         653,080 บาท 

3. งบเงินอุดหนุน        150,000 บาท 

4. งบรายจ่ายอื่น          961,840 บาท 

รวมท้ังสิ้น  4,042,600 บาท 



 ๑๙ 

 

 คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 

พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีขอ้เสนอแนะ ดังนี้ 

1. ให้คณะบริหารธุรกิจด าเนินการปรับปรุงยอดรายรับ-รายจ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยประสานกับ

กองแผนงานเพื่อปรับลดยอดรับจา่ยเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปรับครัง้ที่ 3) 

2. ให้ตั้งจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 90 ของรายรับที่เพิ่มขึน้ 
 

คณะบริหารธุรกิจได้ด าเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

เงินรายได้ และจัดส่งให้กองแผนงานตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้นแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา                                                    

ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประมาณการงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปรับครั้งที่ 3) ตามที่เสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                                           

ด้านยุทธศาสตรแ์ละพัฒนามหาวิทยาลัย กอ่นเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุม 

คร้ังที่ 5/2558 วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558   
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องสืบเนื่อง/รายงานผลการด าเนินงาน 
 

6.1 รายงานผลการเดนิทางไปปฏิบัติราชการของรองอธกิารบดฝี่ายพัฒนาเครอืขา่ย 
 

  1) มหาวิทยาลัยแม่โจ-้ชุมพร วันที่ 11-14 มถิุนายน 2558 
   

ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครอืข่ายได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-

ชุมพร ระหว่างวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2558 เพื่อเข้าร่วมประชุมให้นโยบายเตรียมความพร้อมการ

บรหิารงานภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และร่วมพบปะผู้บรหิาร บุคลากร พรอ้มทั้งแลกเปลี่ยนความ

คดิเห็น รับทราบปัญหาต่าง ๆ เพื่อน ามาปรับแกไ้ขให้ถูกต้องในการปฏิบัติงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสามารถสรุป

ประเด็นส าคัญ ๆ จากการหารือ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 การบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of  

the East-Caloocan ประเทศฟิลิปปินส์ 

เนื่องจากได้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจ านวน 3 ราย จาก University of the East-Caloocan 

ป ระ เท ศ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์  ได้ แ ก่  1) Miss Marianne T. Lim  2) Mr. Mark Andre S. Ubungen 3) Mr. Arvin                                   

D. Lomboy มาแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรูด้้านการท่องเที่ยวที่สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย

แม่ โจ้-ชุมพร ในระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2558 นั้น มหาวิทยาลัยแม่ โจ้-ชุมพร ได้ เชิญ                                    

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่ายบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาดังกล่าว ใน 2 หัวข้อ คือ Agrotourism 

Development  และ MJU-Thailand Agricultural Development ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2558 ซึ่ง

นักศึกษาทั้ง 3 คน ได้ให้ความสนใจและตั้งใจฟังการบรรยาย ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ 

เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ได้เรียนเชิญอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบใบประกาศนียบัตรให้กับ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง 3 ราย 

 



 ๒๐ 

 

ประเด็นที่ 2 การประชุม อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

ตามที่ อาจารย์ ดร. บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ ได้เข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการมหาวิทยาลัย

แม่โจ้-ชุมพร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2558 จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2562 นั้น ซึ่งจะต้องน าเสนอแนวคิด

นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 14 มิถุนายน 2558 นี้ จึงเชิญ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่ายเข้ารับฟังและให้ข้อเสนอแนะก่อนน าเสนอให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ

นั้น ทั้งนี้ ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้น าเสนอแนวทางการบริหารที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์                                

ทั้ง 9 ด้านของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่มีบางประเด็นที่ยังไม่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและ

พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในเชิงธุรกิจ หรือพาณิชย์ในอนาคต ทั้งนี ้ได้เสนอแนะบางประเด็นและมอบหมาย

ให้ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และรองผู้อ านวยการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา แต่ทั้งนี ้

จะต้องเป็นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ด้วย 

ประเด็นที่ 3 การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผังแม่บท  

และคณะกรรมการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ต้อนรับคณะกรรมการผังแม่บทและคณะกรรมการทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เดินทางมาส ารวจพื้นที่ ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดท าแผนแม่บท และแผน

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้ใช้พื้นที่หรือทรัพยากรที่มีในเชิงพาณิชย์เพื่อหา

รายได้ให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากในอดีตและปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร                     

มีปัญหาในการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผน หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตลอดจนการปฏิบัติงานไม่ประสบ

ผลส าเร็จตามแผนงานหรือเป้าหมาย จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการบริหารงบประมาณติดลบ (ประมาณ 3 ล้าน

บาท) ซึ่งผู้บริหารของมหาวิทยาลยัแม่โจ้ ได้เล็งเห็นถงึความส าคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาดังกลา่ว จึงได้

มอบหมายให้คณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทและคณะกรรมการทรัพย์สิน ส ารวจเพื่อให้ได้ข้อมูลในการ

ก าหนดแผนยุทธศาสตรใ์นการฟื้นฟูและพัฒนาต่อไป 

ประเด็นที่ 4 การเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 4/2558 (สัญจร) 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดประชุมครั้งที่ 4/2558 (สัญจร) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 

มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดย                                

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่ายได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ และได้น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นของการ

ปรับเปลี่ยนหลักสูตรความร่วมมือกับต่างประเทศ ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้าน

การศึกษากับต่างประเทศเป็นโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ และ

ปรับเปลี่ยนสถานะนักศึกษาเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

  2) มหาวิทยาลัยแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ วนัที่ 17-18 มิถุนายน 2558 

ตามที่รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครอืข่ายได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-

แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่  17 – 18 มิถุนายน 2558 เพื่อร่วมประชุมหารือกับคณาจารย์                            

ที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตร EP และเป็นประธานกรรมการตรวจรับการจ้างงานก่อสร้าง                            

โรงอาหาร โดยสามารถสรุปประเด็นส าคัญ ๆ จากการหารือ ดังนี้ 

 



 ๒๑ 

 

ประเด็นที่ 1 การตรวจสอบความก้าวหน้าในการสร้างโรงอาหารพร้อมครุภัณฑ์ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 2421/2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ได้แต่งตั้งให้

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่ายเป็นประธานคณะกรรมการการตรวจการจ้างงานก่อสรา้งโรงอาหารพร้อม

ครุภัณฑ์ ซึ่งได้มีการด าเนินงานกอ่สรา้งไประยะหนึ่งแล้ว จึงได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจา้งงานกอ่สรา้ง

โรงอาหารพร้อมครุภัณฑ์ตรวจรับงานในงวดที่  1 จากทั้งหมด 6 งวดงาน ดังนั้น ในฐานะประธาน

คณะกรรมการจึงได้เชิญคณะกรรมการตรวจการจ้างมาร่วมประชุมและส ารวจการก่อสร้างในพื้นที่จริง                   

พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการตรวจรับงานในงวดที่ 1 พร้อมทั้งเสนอให้กองคลังของมหาวิทยาลัย

แม่โจ้ อนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จ านวน 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับ                                                    

ผู้รับจ้างต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการฯ ได้เสนอให้ผูร้ับจา้งให้เรง่ด าเนนิการ ทั้งนี้ ได้ล่วงเลยเวลา

ตามสัญญามานานแล้ว เพราะตามสัญญางวดที่ 1 จะต้องแล้วเสร็จและส่งมอบงานภายในวันที่ 23 

กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ หากพิจารณาในแง่ของกฎหมายแล้ว ทางผู้รับจ้างสามารถส่งช้าได้เพราะยังอยู่                       

ในกรอบเวลาการด าเนินงานในงวดสุดท้าย (งวดที่ 6) คอื วันที่ 26 กันยายน 2558 ซึ่งมีเวลาเพียง 100 กวา่

วันเท่านั้น โดยทางผู้รับจ้างได้รับข้อเสนอดังกล่าวพร้อมจะเร่งการก่อสร้างให้เร็วที่สุด และได้ก าหนดให้มีการ

ส่งงานงวดที่ 2 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ซึ่งทางคณะกรรมการได้นัดหมายให้มีการตรวจงานงวดที่ 2 ใน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 นี ้ 

ประเด็นที่ 2 การประชุมร่วมกับคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่  

เฉลิมพระเกียรต ิ

ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในฐานะ

ประธานในที่ประชุม โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับความกา้วหน้าของการก่อสรา้งโรงอาหารพร้อมครุภัณฑ์ 

ตามมติของคณะกรรมการตรวจการจ้างงาน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรที่จะรองรับนักศึกษาจากประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน (Guangxi University of Foreign Languages: GUFL) ที่จะเดินทางมาเข้าร่วมโครงการ

อบรมภาษาไทยภายในเดือนสิงหาคม ณ สถานบริการฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาด้านการท่องเที่ยว (Tourism 

Training and Consulting Service Center: TCSC) เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา และมีความประสงค์จะศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาตรีอีก 1 ปีครึ่ง หรือ 1 ปี และ 1 ภาคฤดูร้อน ดังนั้น  ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร ่                                                      

เฉลิมพระเกียรติควรพิจารณาสาขาวิชาใดที่สนใจ ควรที่จะมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนักศึกษา

โครงการดังกล่าว 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.2 รายงานความก้าวหนา้การจัดงานวนัเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2559 และ

ก าหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559 แต่ทั้งนี้ จะต้องแจ้งวัน เวลา ให้กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์พจิารณากอ่น และที่ประชุมได้ให้ผูร้ับผดิชอบด าเนินการ ดังนี้ 

 1. ก าหนดนโยบายและพิจารณารูปแบบการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ  

 2. พิจารณาก าหนดปฏิทนิการด าเนินงาน  

 3. การพจิารณาเรื่องงบประมาณการจัดงาน และแหล่งงบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ  




